

Số: 83 /BCTT-KTNS

Hải Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

I. Về nội dung Tờ trình

Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương được HĐND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 10/5/2021, dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn khác. Phần GPMB thuộc địa phận tỉnh Hải Dương sẽ do ngân sách tỉnh Hải Dương đảm bảo.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Đầu tư công 2019: Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đây là dự án nhóm B, do đó, chưa đủ điều kiện để tách dự án GPMB thành một dự án độc lập để HĐND tỉnh Hải Dương quyết định chủ trương đầu tư.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã có văn bản số 1887/UBND-VP ngày 29/6/2022 xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông - Vận tải về chủ trương ban hành Nghị quyết chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, nối tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; theo đó sẽ chấp thuận để HĐND tỉnh Bắc Ninh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi. 02 Bộ đã có văn bản trả lời gửi về tỉnh là có cơ sở để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị HĐND tỉnh xem xét với chủ trương tham gia đầu tư theo đề xuất của UBND tỉnh.

II. Một số kiến nghị

Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo cơ quan tham mưu cân đối, bố trí đủ kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng; bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ để triển khai thực hiện dự án.

- Yêu cầu UBND huyện Nam Sách và các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để có phương án bồi thường, tái định cư phù hợp, đảm bảo quy định của pháp luật.

III. Về Dự thảo Nghị quyết

1. Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết.

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thúy Nga